



ที่ คค ๐๔๑๐.๒/๗

สำนักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก
๑๐๓๒ ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุมและสำรวจเส้นทาง การขนส่งสินค้าทางถนนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) ระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม

เรียน ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดกำหนดการสำรวจเส้นทางฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าข้ามแดน (Inter-State) ผ่านแดน (Transit) การอำนวยความสะดวก (Facilitation) และการกำกับดูแลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยและประเทศสมาชิกตามกรอบความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS CBTA) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ เสนอให้มีการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการขนส่งทางถนนระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและกัมพูชา ณ ด่านพรมแดนอรุณประเทศ - ปอยเปต และทำการสำรวจเส้นทาง การขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ระหว่างไทย กัมพูชา และเวียดนาม (กรุงเทพฯ - อร์ญประเทศ - เสียบเรียบ - กำปงจาม - บาเวท - โฮจิมินห์) ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

ในการนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่สนใจเข้าร่วมการสำรวจเส้นทางดังกล่าว โดยมีกำหนดการเข้าร่วมสำรวจเส้นทางและค่าใช้จ่ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งแบบตอบรับดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง มายังกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๐ หรือทางอีเมล developdlt.aec@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการสำรวจเส้นทาง ๑๐ ท่าน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัตนา อธิอมร)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งสินค้า

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
โทร, โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๙๐

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔”